

ที่ ศธ ๖๑๐๘/๐๓๕



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๕๗
www.mcu.ac.th

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เจริญพร อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนายุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเจริญพรมมาเพื่อขอเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อาคาร เรือนรวม ห้องประชุมเชียเตอร์ โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

๑. รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. นางจินดา จันท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๓. นายวรณสิริ สุจินดา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามผล
๔. นางสาวมีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(พระมหาไชว์ ทสสนีโย, ดร.)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ประธานคณะกรรมการ

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



กำหนดการ

สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ อาคารเรียนรวม ห้องประชุมเชียเตอร์ โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

.....

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ชมวีดิทัศน์ “งานบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระเมธีธรรมมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าวรายงาน
- พระธรรมโกศาจารย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง “การจัดทำกระบวนการ กำหนดวิสัยทัศน์ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการแก่สังคม”
โดย รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา ๑๔.๓๐ น.

พักเบรกอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๐๐ น.

สัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง “การจัดทำเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกิจกรรมโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์”

-๒-

กลุ่มที่ ๑ การสร้างความเชื่อมโยงองค์ความรู้ บริการวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
โดย นางจินดา จันที ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้ประสานงานกลุ่ม (เจ้าหน้าที่สวนธรรมนิเทศ มจร.)

กลุ่มที่ ๒ การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ พันธกิจด้านอื่นๆ
โดย นายวรุณสิริ สุจินดา หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล
ผู้ประสานงานกลุ่ม (เจ้าหน้าที่ รร.พอ. มจร.)

กลุ่มที่ ๓ การสร้างเครือข่ายและประเมินความสำเร็จของ การบริการวิชาการแก่สังคม
โดย นางสาวมีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน

ผู้ประสานงานกลุ่ม (เจ้าหน้าที่อภิธรรมโชติกะ มจร.)

เวลา ๑๗.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๙.๐๐ น.

นำเสนอและสรุปประเด็นสัมมนากลุ่มย่อย ณ ห้องเธียเตอร์ ซี

เวลา ๒๑.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ น. กับการ	การอภิปราย เรื่อง “แนวทางการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ เรียนการสอนและการวิจัย” โดย รศ.สนิท ลัตโยภาส และ ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมนเริญรัตน์
เวลา ๑๑.๓๐ น.	ฉันภัตตาคารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.	แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิธีการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เวลา ๑๔.๓๐ น.	พักเบรกอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๐๐ น.	นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น
เวลา ๑๖.๐๐ น.	ปิดการสัมมนา โดย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผย -แพร่ มอบวุฒิบัตร พิธีปิด